



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๕๐๔๐

ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๒/ ๑๖๘๖๓ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส ๑๖๐๓.๒๒/ ๒๕๑๒

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๕๑๒/ ๒๕๕๖

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมป่าไม้ มาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมบัญชีกลางในการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สำนักงาน ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยกำหนดให้เมื่อสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโดยใช้ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในปีงบประมาณก่อนหน้า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในแต่ละผลผลิต กิจกรรม ทั้งจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

๒. กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้การคำนวณต้นทุนผลผลิตใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีการดำเนินงานทางด้านการบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ฯลฯ ในระบบ GFMS อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/ว ๓๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระบุรหัสกิจกรรมย่อย ๑๒ หลักในหน้าใบสำคัญคู่จ่ายและสัญญาการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังนั้นจึงทำให้ขาดข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

๓. การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย สำนักงานก.พ.ร. ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ส่วนราชการ มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS ดังนั้นจึงขอให้ เจ้าของกิจกรรมทุกกิจกรรมและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่าย ข้อมูลในการเบิกจ่าย รวมถึงความครบถ้วนของ ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งจากเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและงบกลาง โดยขอให้ ศูนย์ต้นทุนทุกศูนย์แจ้งชื่อเจ้าของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ ต้นทุน พร้อมทั้งคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์ต้นทุน พร้อมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงลงในแบบฟอร์มข้อมูล ประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมป่าไม้ และจัดส่งข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจาก ผู้บริหารหน่วยงานและไฟล์เอกสารให้สำนักแผนงานและสารสนเทศภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส่วนแผนงานและสารสนเทศ หรือเว็บไซต์ <http://sdrv.ms/13loMxx>

๔. ให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน การบัญชี จากที่ใช้จ่ายจริงกับข้อมูลในระบบ GFMS หากมีข้อแก้ไข เพิ่มเติม ประการใดขอให้แจ้งส่วนการคลัง สำนักบริหารกลางเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ซึ่งกรมบัญชีกลางจะกำหนดให้ส่วนราชการ ปิดบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระยะเวลา ที่กำหนด

๕. ให้ส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล ในระบบ GFMS เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง ค่าใช้จ่ายทางอ้อม และการปันส่วนต้นทุน เพื่อเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางและขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักงาน



ก.พ.ร. และดึงข้อมูลจากระบบ GFMIS ที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และปันส่วนค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS แล้ว และส่งไฟล์เอกสารประกอบการคำนวณพร้อมทั้งรหัสและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ทั้งหมดให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเสนอต่อผู้บริหารส่วนราชการและจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์)  
อธิบดีกรมป่าไม้